

## QUA CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐẢNG

### TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT TRONG CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ CỦA ĐẢNG Ở NÔNG THÔN

**Đào An Thái**

Tổ chức cơ sở của Đảng ở nông thôn là hạt nhân lãnh đạo chính trị, là trung tâm đoàn kết, tổ chức và động viên nông dân tập thể và nhân dân lao động ở nông thôn thực hiện mọi đường lối chính sách của Đảng. Sự đoàn kết trong chi bộ đảng bộ cơ sở ở nông thôn, trước hết là đoàn kết trong chi ủy, đảng ủy, đứng về nguyên tắc, cũng như về thực tiễn, là vấn đề hết sức quan trọng, như lời Hồ Chủ tịch vẫn thường dạy: "phải gìn giữ sự đoàn kết trong Đảng như gìn giữ con người của mắt".

Qua công tác kiểm tra của Đảng, thấy rằng: từ mấy năm nay, nhất là từ cuộc vận động xây dựng chi bộ đảng bộ cơ sở "bốn tốt" và trong phong trào sản xuất chiến đấu chống Mỹ, cứu nước, sự đoàn kết trong chi bộ, đảng bộ cơ sở ở nông thôn nói chung đã được củng cố và tăng cường hơn trước. Sự đoàn kết đó biểu hiện trên nhiều mặt, như trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước, chi ủy, đảng ủy đã tập thể bàn bạc nhất trí và làm cho chi bộ, đảng bộ cũng một lòng quyết tâm vận động nhân dân thực hiện. Gặp khó khăn thì giúp đỡ nhau trên tình đồng chí; giữa lãnh đạo và bị lãnh đạo có gì vướng mắc, thì thật thà thẳng thắn dùng tự phê bình và phê bình để giải quyết. Có gì sai trái cũng kiên trì giáo dục, phê phán, đấu tranh phân tích rõ ràng và kịp thời, làm cho lãnh đạo và đảng viên đều cảm thấy thoải mái, hào hứng. Trong tác phong, thái độ, cũng thông cảm lẫn nhau, xóa bỏ hiểu lầm, không chấp nhận những việc vụn vặt, sẵn sàng và thân ái bày tỏ cùng nhau những ý nghĩ và suy xét của mình. Trong sinh hoạt hàng ngày, nhiều đồng chí không những chỉ giúp nhau bằng cách góp ý kiến, mà có khi còn giúp nhau cả về vật chất. Có đồng chí được chi bộ cử đi học, nhưng gia đình neo đơn, túng thiếu, tổ đảng đã góp tiền gạo giúp, lại vận động hợp tác xã



giúp cả gia đình; đồng chí đi học thêm yên tâm, phấn khởi. Có đồng chí bí thư, đảng ủy viên sẵn sàng hỏi hạm công tác, tìm hiểu hoàn cảnh của từng đảng viên để giúp đỡ. Những việc làm đó tuy thông thường, những cử chỉ tuy nhỏ, nhưng với lòng thương yêu đồng chí đầy nhiệt tình muốn cho đồng chí hoàn thành được nhiệm vụ, đã tác động rất sâu sắc đến tình cảm cách mạng của mỗi đồng chí, đã gắn bó những người đảng viên mới nhau, gắn bó người lãnh đạo với người được lãnh đạo, đã tạo ra một sự đoàn kết thật sự và chân thành.

ở những xã có chi bộ, đảng bộ, chi ủy, đảng ủy đoàn kết như vậy thì trong xã viên và nhân dân cũng thống nhất một lòng, đoàn kết phấn đấu chung quanh chi bộ, đảng bộ. Đó là cơ sở thuận lợi cho việc thực hiện bất cứ một nhiệm vụ hoặc công tác nào, dù khó khăn mấy cũng có thể vượt qua.

Nhưng cũng qua công tác kiểm tra của Đảng, chúng tôi thấy ở một số xã hiện nay sự đoàn kết nội bộ còn chưa được củng cố. Thường là có hiện tượng: một là đoàn kết một chiều, nể nang, xuê xoa lẫn nhau, nhất là giữa một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Những việc va chạm lớn, nhỏ đều bỏ qua, ngay đến những việc vi phạm kỷ luật cũng không được kiểm điểm, phê bình. Có chi bộ trong ba năm không thi hành kỷ luật một đảng viên nào, nhưng kiểm tra kỹ thì ngay bản thân đồng chí bí thư chi bộ cũng làm ít báo cáo nhiều, gây mất đoàn kết và bê tha chèn chén, và một số đảng viên khác phạm kỷ luật, có đồng chí phạm nghiêm trọng. Có đồng chí bí thư đảng ủy thấy chi bộ thôn đồng chí chủ tịch sản xuất sút kém, chính sách thuế và nghĩa vụ lương thực không làm tốt, nhưng không đem ra đảng ủy phân tích tìm cách giúp đỡ. Các đồng chí đó sợ phế bình sẽ mất đoàn kết. Nhưng thật sự ra thì không những không củng cố được đoàn kết mà cứ từ việc nhỏ, ngấm ngấm tích lũy thành việc lớn, cuối cùng dẫn đến mất đoàn kết nghiêm trọng.

Thứ hai là đoàn kết bề mặt, bằng mặt không bằng lòng. Trong hội nghị chi ủy, đảng ủy bàn bạc công việc, thảo luận thi hành chỉ thị nghị quyết của cấp trên, mỗi người đều giữ kẽ, thấy sai trái không đấu tranh. Khi kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cũng vậy, mọi người đều nói không có vấn đề gì, nội bộ coi như êm đẹp cả. Nhưng ra ngoài hội nghị thì phàn nàn ầm ứ. Thậm chí gần đây có đảng bộ đã được công nhân đạt tiêu chuẩn "bốn tốt" nhưng đồng chí bí thư đảng ủy với đồng chí ủy viên thường vụ tỉnh ủy nghi ngờ nhau. Đến hội nghị đảng ủy thì các đồng chí cố làm ra vẻ đoàn kết, nhưng trong khi họp thường vụ thì không sao đấu nổi những mâu thuẫn giữa hai người; thế như tình hình này cứ kéo dài tới gần 3 năm nay, ảnh hưởng xấu tới cả một số chi ủy trong đảng bộ.

Thứ ba là hiện tượng mất đoàn kết bộc lộ một cách công khai, có nơi thành bè cánh, thậm chí còn mang theo ảnh hưởng của sự kình địch giữa các tộc họ, giữa thôn nọ, xóm kia, hoặc ảnh hưởng của sự thù hằn phe cánh, tranh giành quyền vị của kỳ hào trong xã hội cũ, v.v... Hiện tượng này tuy ít, nhưng phức tạp và sâu sắc.

Thực tế của nhiều nơi đã được kiểm tra cho thấy rằng, dù lúc đầu tình hình thiếu đoàn kết xem ra như không có gì sâu sắc, nhưng nếu không kịp thời giải quyết thì cuối cùng sẽ dẫn tới mất đoàn kết nghiêm trọng, có khi thành chia rẽ bè cánh trong chi bộ, đảng bộ và muốn hay không cũng ảnh hưởng tới ngoài nhân dân.

Vậy việc đoàn kết trong một số tổ chức cơ sở của Đảng ở nông thôn hiện nay là do những nguyên nhân nào? Đương nhiên phải đi vào từng vụ, từng nơi để xem xét một cách cụ thể, rút ra những nguyên nhân cụ thể, đầy đủ về mọi mặt của vụ đó, nơi đó. Song, nếu khái quát chung lại thì qua bước đầu phân tích, chúng tôi thấy: về mặt khách quan, việc giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao lập trường giai cấp vô sản, tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, việc giáo dục về các nguyên tắc và ý thức tổ chức, kỷ luật của Đảng, và việc xây dựng tình

thương yêu đồng chí cho cán bộ đảng viên ở nông thôn ở một số nơi đã xảy ra mất đoàn kết còn chưa làm được đầy đủ; trong lúc ảnh hưởng xấu của xã hội cũ còn lại, vẫn hàng ngày gây tác động vào đảng viên. Sinh hoạt chính trị, tư tưởng của chi bộ, tự phê bình và phê bình còn yếu; việc tăng cường kỷ luật và mở rộng dân chủ nội bộ chưa đúng mức, hoặc có lệch lạc. Mặt khác, ở đôi nơi, việc lựa chọn, bố trí cán bộ chưa hợp lý, đúng đắn cũng ảnh hưởng đến đoàn kết, thống nhất. Song, cần nhấn mạnh rằng chủ yếu là bản thân một số cán bộ, đảng viên ở những nơi trên chưa thật sự tự rèn luyện mình, nâng cao lập trường, quan điểm và phẩm chất, đạo đức của người đảng viên; còn mang nặng ảnh hưởng những tư tưởng của giai cấp xuất thân, chủ yếu là tư tưởng cá nhân chủ nghĩa tự tư tự lợi, địa vị, hẹp hòi cục bộ, so đo suy tính lợi ích trước mắt, không thấy lợi ích lâu dài, tính toán quyền lợi cá nhân, không thấy lợi ích chung. Do đó có khi chỉ vì một vài công điểm, một đôi chút phụ cấp nào đó mà sinh ra kèn cựa địa vị, rồi thành kiến, mâu thuẫn với nhau. Nguy hiểm hơn là tư tưởng cá nhân tự tư tự lợi xen vào trong việc chấp hành các chính sách, xuyên tạc và làm sai các chính sách, nguyên tắc, chế độ của Đảng và Nhà nước; tham ô... gây ra tình trạng bao che, nghi ngờ nhau, mất đoàn kết nghiêm trọng. Tư tưởng cá nhân chủ nghĩa còn biểu hiện về mặt tự cao, tự mãn không phục lẫn nhau cũng gây ra mất đoàn kết.

Phải khẳng định lại rằng, tình trạng mất đoàn kết đến mức nghiêm trọng của tổ chức cơ sở của Đảng ở nông thôn hiện nay không phải là phổ biến. Nhưng trước yêu cầu chống Mỹ, cứu nước hiện nay, những hiện tượng mất đoàn kết trong nội bộ Đảng dù ít dù nhiều, đều gây tác hại lớn đến quyết tâm thực hiện nhiệm vụ mới. Bởi vậy, củng cố và tăng cường hơn nữa sự đoàn kết thống nhất của tổ chức cơ sở của Đảng ở nông thôn, trước hết là sự đoàn kết trong chi ủy, đảng ủy, là một trong những yêu cầu cơ bản nhằm củng cố các tổ chức cơ sở của Đảng, đẩy mạnh xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt".



Lúc này chúng ta đang có rất nhiều thuận lợi. Thuận lợi nhất là trước yêu cầu chống Mỹ, cứu nước, nhiệt tình cách mạng của đông đảo đảng viên và quần chúng được động viên sôi nổi; những chiến thắng vẻ vang của quân và dân hai miền Nam Bắc đang cổ vũ toàn Đảng, toàn dân. Cần phải lấy yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng mới, lấy gương đoàn kết sản xuất và chiến đấu hi sinh dũng cảm của quân dân hai miền mà giáo dục, cổ vũ nhiệt tình cách mạng, nâng cao phẩm chất đạo đức cộng sản chủ nghĩa của đảng viên, trên cơ sở đó nghiêm khắc phê phán các biểu hiện của tư tưởng cá nhân chủ nghĩa. Đồng thời tăng cường giáo dục ý thức tổ chức và kỷ luật của Đảng, mở rộng dân chủ nội bộ, đẩy mạnh phê bình, tự phê bình, giữ vững và nâng cao sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong chi bộ, tổ đảng, tăng cường kiểm tra của cấp trên đối với tổ chức cơ sở, kịp thời ngăn ngừa và giải quyết ngay từ đầu những hiện tượng gây ra mất đoàn kết nội bộ.

Nhưng riêng các cấp ủy đảng xã không thể tự mình giải quyết lấy, mà chủ yếu là các huyện ủy phải trực tiếp chỉ đạo, phối hợp các ngành có liên quan, nhất là các cơ quan công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, tập trung giải quyết một cách có trọng điểm; như thế mới đem lại kết quả tốt.

